



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก ไทยโพสต์ แนวหน้า ข่าวสด เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์	<b>รณโฆบายดูแลสุขภาพ "สิริเวชยาน"</b> -เสนอข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานรณโฆบายเคลื่อนที่ สิริเวชยาน ในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย "สิริเวชยาน" หมายถึงรถที่ให้บริการทางการแพทย์อันเป็นมงคล ซึ่งเป็นนวัตกรรมงานสาธารณสุขคันแรกของประเทศไทยที่ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ ทัศนะจากผู้อ่าน	<b>ร่วมจ่ายบัตรทอง</b> -เสนอบทความ โดย สุภชาติ เลิศนาค นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.โมนาซ ออสเตรเลีย ให้ความเห็นว่า มีความเข้าใจผิดที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบาย 30 บาทฯ เช่น เป็นนโยบายสำหรับคนจนเท่านั้น , คนจนส่วนใหญ่ป่วยเพราะกินเหล้า สูบบุหรี่ ไม่ดูแลสุขภาพ, เป็นนโยบายที่สิ้นเปลืองงบประมาณ และที่เห็นได้ชัดคือความเห็นของก.การคลังที่จะให้ผู้ที่มียารักษาได้มากกว่า 1 แสบบาทต่อปี ร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งต้องทำความเข้าใจก่อนว่านโยบายนี้ไม่ใช่การสงเคราะห์ แต่รัฐดูแลสวัสดิการให้ประชาชน และงบประมาณสาธารณสุขในแต่ละปีประมาณ 10% ของงบประมาณแผ่นดิน หรือ 4.6% ของ GDP เท่านั้น ดังนั้น หากต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ระบบนี้ได้ ควรจะจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณแผ่นดิน และการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขใหม่ ให้อยู่ในปริมาณที่พอจะให้สวัสดิการคนทุกระดับได้ แต่หากต้องมีการร่วมจ่ายเพราะงบประมาณไม่พอ ก็ยังมีแนวทางร่วมจ่ายอีกมาก เช่น ร่วมจ่ายผ่านภาษีเงินได้ประจำปี ร่วมจ่ายเป็นแพ็คเกจเหมือนประกันเอกชน แต่การให้ร่วมจ่าย ณ ที่จ่าย เป็นเรื่องที่โหดร้ายเกินไป
ไทยรัฐ หน้า 1	<b>ระบบหลักประกันสุขภาพ</b> -เสนอสรุป การประชุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยเรื่อง โรคเอดส์ วัณโรค ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จาก UNAIDS, ใจกล้า ,องค์การอนามัยโลก, สธ., สปสช. และผู้เชี่ยวชาญจากทุกประเทศในอาเซียน ได้เข้าร่วมหารือถึงแนวทางที่จะสร้างหลักประกันสุขภาพให้คนในอาเซียนได้ครอบคลุม เพื่อต่อต้านการติดเชื้อไวรัสและเอชไอวีที่เป็นภัยคุกคามข้ามพรมแดน เป้าหมายคือนำไปสู่การมีปฏิญญาสากลในการต่อต้านไวรัสและเอชไอวี ซึ่งวันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันหลักประกันสุขภาพโลก จะนำผลการหารือไปกำหนดแนวทางสร้างเสริมสุขภาพที่ไม่เน้น รักษาแต่เน้นการป้องกันแทน โดยปัญหาของไวรัสในไทยที่จะเป็นวาระสำคัญต่อไปในการดูแลคือ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีการติดเชื้อไวรัสอย่างเข้มข้นมากขึ้น ด้านผู้แทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี มองว่า ระบบสุขภาพไทยต้องมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ อยากให้เป็นระบบเดียวมาตรฐานเดียว จะช่วยประหยัดทรัพยากร ทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการแก้ปัญหาโรคเอดส์ ต้องสื่อสารให้ผู้ติดเชื้อมารับการรักษา สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ผู้ติดเชื้อไม่รู้สึกกังวลที่จะมารับการรักษา รวมทั้งเปลี่ยนทัศนคติ ลดการตีตราและการถูกเลือกปฏิบัติด้วย
ไทยรัฐ ทีมข่าวสาธารณสุข	<b>พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่</b> -เสนอบทความว่า ทุกฝ่ายมีเป้าหมายหลักและเจตนาดี คือต้องการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือ การหารือกันภายใต้ความจริงจังและจริงใจ เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยมองผลลัพธ์สูงสุดคือ ประโยชน์ของประชาชน การแก้ไขร่างพ.ร.บ.ยา ต้องมีการกลั่นกรองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกำหนดเป็นกฎหมายยา เพื่อล้อมคอกความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น อย่าเอาชีวิตประชาชนแขวนไว้บนความเสี่ยงจากอดีตของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เดลินิวส์ คอลัมน์	<b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b> -กล่าวว่า สปสช.แสดงท่าทีสนับสนุนมติให้ห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 3 ชนิด โดยยกข้อมูลทำให้

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คนหน้า5</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ THE ISSUES</p> <p>มติชน</p>	<p>ประชาชนป่วยปีละ 5,000 คนตาย อยู่ระหว่างรักษา 1,700 คนสูญเสียงบประมาณปีละ 22 ล้านบาท เมื่อชัดเจนขนาดนี้ สปสช.ควรออกระเบียบไม่รับรักษาผู้ป่วยที่มีประวัติใช้สารเคมี เพื่อบังคับทางอ้อมไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปยุ่งเกี่ยว แต่เชื่อว่าสปสช.จะไม่กล้าออกระเบียบ เพราะกลัวโดนชาวบ้านรุม หากภาครัฐต้องการเปลี่ยนวิถีการผลิตด้านการเกษตร ไม่พึ่งพิงสารเคมี ก็ต้องหาวิธีใหม่ ๆ ซึ่งเป็นทางออกที่ดีกว่าไปนำเสนอเกษตรกรจนยอมรับและปรับเปลี่ยน</p> <p>-กล่าวว่า การใช้สารเคมีการเกษตรย้อนไป 3 ปี พบว่าประเทศไทยนำเข้าวัตถุดิบตราขายทางการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยปี 2560 นำเข้า 198,317 ตัน มูลค่า 27,922 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อมูลที่ย้อนแย้งกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการจะลดใช้สารเคมี 10% ภายในปี 2564 และเพิ่มพื้นที่การเกษตรอินทรีย์กว่าล้านไร่</p> <p>-เสนอข่าว นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯ พร้อมคณะ และรอง ผอ.สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สธ. ประธานเครือข่ายยังสมาร์ตฟาร์มเมอร์ ผู้แทนเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ลงพื้นที่บ้านคลองเจริญ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เพื่อพูดคุยเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าหญ้า และทราบว่าชาวบ้านและตัวแทนท้องถิ่นมีความเห็นว่าจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปทำการเกษตรอินทรีย์ และมีการขึ้นป้ายสนับสนุนนายวิรัตน์ ศัลยกำธร ในการหยุดใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดย จ.หนองบัวลำภูเป็นจังหวัดลำดับที่ 3 ที่มีปัญหาสารเคมีตกค้าง รองจาก จ.เลย และ จ.อุดรธานี</p>
<p>คมชัดลึก</p> <p>มติชน</p>	<p><b>ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการกระจายคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะเขตเมือง ช่วยลดความแออัด ลดการรอคอยในรพ. โดยเปิดเป็นคลินิกหมอครอบครัวหรือศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง นำร่องพื้นที่ที่มีความพร้อม 8 แห่ง ได้แก่ รพ.ขอนแก่น รพ.กำแพงเพชร รพ.พุทธชินราช รพ.เพชรบูรณ์ รพ.น่าน รพ.บุรีรัมย์ รพ.นครพนม และ รพ.ตรัง ซึ่งจะทำงานประสานร่วมกับบุคลากรในรพ.สต.เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งส่งเสริมป้องกันโรค และการรักษา ลดการรอคิว โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.เพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ในวันที่ 18 ก.ย.นี้</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>เปิดพิพิธภัณฑน์มอไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมคณะ เปิดพิพิธภัณฑน์มอไทย (หมื่นชำนานูแพทย์) ที่ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพภูมิภูเขตร ต.บางเตชะ อ.เมืองปราจีนบุรี ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ ภูมิอภัยภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ จ.ปราจีนบุรีนี้ 1 ใน 13 จังหวัดที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นเมืองสมุนไพร (HERBAL CITY) รองรับนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิด ฟังตนเอง อนุรักษ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>ขยะอิเล็กทรอนิกส์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 7 กล่าวถึงกรณีประชาชน ต.บ้านหนองตอกแป้น อ.ยางตลาด และ ต.บ้านหนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ใกล้กับบ่อขยะ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ต้องการตรวจสุขภาพเช่นเดียวกับประชาชนใน ต.โคกสะอาด ว่า สสจ.กาฬสินธุ์ได้ประชุมหารือการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ใกล้บ่อขยะ ร่วมกับนายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สสอ. เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านหนองตอกแป้น อสม. และชาวบ้านในพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามสุขภาพและสุ่มเจาะเลือดหาสารโลหะหนักในกลุ่มเสี่ยงที่มีการสูดดมกลิ่นเป็นระยะเวลานาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ คำแนะนำในการปฏิบัติตัว วิธีป้องกันในกลุ่มที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีอาการหอบหืด หรือมีผื่นคันตามตัว ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว เบื้องต้นพบพื้นที่ ต.หัววัง ใกล้บ่อขยะได้รับผลกระทบกลิ่นจากการเผาขยะ ขณะที่ ต.บ้านหนองแปน อ.กมลาไสย ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 5 กม.และอยู่เหนือลม ไม่มีผลกระทบจากควันและกลิ่นเหม็น อย่างไรก็ตาม ให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจติดตามสุขภาพประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการและคนงานผู้สัมผัสขยะอิเล็กทรอนิกส์</p>
<p>ทีวีช่อง9 ThiaPBS</p> <p>TNN24</p>	<p><b>รณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 10 ก.ย.ทุกปี เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก แต่ละปีมีคนพยายามฆ่าตัวตายกว่า 53,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน ระบุว่าควีน 3 ส. ป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย เริ่มจากความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัว ไม่ห่างเหิน, สื่อสารบอกความรู้สึก มีภาษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทำทางเป็นมิตร สบตา ยิ้มโอบกอด และสัมผัส สร้างกำลังใจและความเข้มแข็ง รวมถึงใส่ใจรับฟัง สำหรับ 9 สัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย อาทิ ชอบพูดเปรย ๆ หรือระบายความรู้สึกผ่านสังคมออนไลน์ว่าอยากตาย ไม่อยากมีชีวิตอยู่ ไม่มีใครรัก ไร้ค่า ไม่มีใครสนใจ ดิดເລື່ອຍหรือยาเสพติดอย่างหนัก ทรมานจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง นอนไม่หลับ ติดต่อกัน มีปัญหาชีวิต เช่น ล้มละลาย สูญเสียคนรักกะทันหัน โรครุมเร้า เป็นต้น</p>
<p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 7 เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>โรคหลอดเลือดสมอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล รองผอ.ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันประสาทวิทยา ให้สัมภาษณ์ เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง โดยกล่าวถึงสัญญาณของโรค การป้องกัน และการรักษา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคความดันโลหิตสูงจะไม่มีอาการแสดงและไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า อาการแสดงของโรคความดันโลหิตสูงจะพบเมื่อค่าความดันโลหิตสูงในระดับปานกลางถึงระดับสูง โดยมักมีอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ เลือดกำเดาไหล ตามัว มองไม่เห็น เหนื่อยง่าย ใจสั่น มือเท้าชา แขนขาอ่อนแรง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น มีกิจกรรมทางกายน้อย บริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือและไขมันสูง บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ นอกจากนี้ ยังเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม หากไม่ดูแลรักษา ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติได้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่าง ๆ และทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป หรือผู้ที่เป็นโรคนี้อยู่แล้ว หมั่นตรวจสุขภาพและวัดค่าความดันโลหิตอย่างน้อยปีละครั้ง โดยสมำพันธ์ความดันโลหิตโลกกำหนดค่าความดันโลหิตที่เหมาะสม คือ ต่ำกว่าไม่ควรเกิน 120 ต่ำกว่า 80 ซึ่งป้องกันได้ด้วยการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็มจัด ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดการสูบบุหรี่และดื่มน้ำสุรา พักผ่อนให้เพียงพอและทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>เด็กหญิงไทยเป็นสาวก่อนวัย</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. กล่าวถึงข้อมูลที่แชร์บนโลกออนไลน์เรื่องการบริโภคไก่ทำให้เด็กเป็นสาวเร็วกว่าปกติ และส่งผลต่อการเจริญเติบโต ว่า ความจริงเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ กรรมพันธุ์ ฮอรโมนต่อมไต้สมอง และมีพฤติกรรมบริโภคอาหารไขมันสูงเพิ่มขึ้น เช่น อาหารฟาสต์ฟู้ด ที่มีไขมันสูง หากได้รับไขมันมากเกินไป ร่างกายจะผลิตฮอรโมนเพศหญิงออกมาเร็วกว่าปกติ ทั้งนี้ ข้อมูลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ที่สุ่มเก็บตัวอย่างทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่พบการใช้ฮอรโมนเร่งโตในกรณีเด็กเป็นสาวก่อนวัยควรเข้ารับการตรวจเฉพาะทางคลินิกเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ส่วนวิธีป้องกันคือ เพิ่มผักผลไม้ ลดอาหารไขมันสูง อาหารทอด กินเนื้อสัตว์มีไขมัน 2-3 ช้อนกินข้าวที่สำคัญกินอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มนมจืดวันละ 2 แก้ว ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>การฟอกสีฟัน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การฟอกสีฟันหรือฟอกฟันขาวเป็นการรักษาเพื่อแก้ไขฟันที่มีสีเหลือง สีน้ำตาล สีคล้ำ จากอายุที่เพิ่มขึ้น อาหาร คราบบูหรี ชา กาแฟ หรือยาบางชนิด เป็นต้น แต่มีข้อจำกัดในบางราย เช่น ฟันตกรกระจากผลข้างเคียงของยา ภาวะเหงือกกรัน ฟันที่เปลี่ยนสีจากอุบัติเหตุหรือตามอายุของการใช้งาน ควรปรึกษาทันตแพทย์ก่อนรับบริการ และไม่ควรรื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกสีฟันผ่านสื่อมาทำเองที่บ้าน</p> <p>ทพ.บุญชู สุริย์พงษ์ ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า การฟอกสีฟันจะใช้น้ำยาฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูง ร่วมกับการกระตุ้นด้วยแสง เพื่อทำปฏิกิริยากับสารที่ทำให้ฟันเหลืองหรือดำคล้ำที่สะสมอยู่ในเนื้อฟันให้สีอ่อนลง โดยไม่มีผลต่อโครงสร้างของฟัน แต่อาจมีอาการเสียวฟันขณะทำหรือหลังทำได้ และจะหายไปเองภายใน 1-2 วัน หลังการฟอกสีฟัน ควรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดคราบสีบนฟัน รวมทั้งดื่มน้ำหรือใช้น้ำน้อย 1 สัปดาห์ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ร่วมกับใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง บ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน และควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>การใช้ยาในผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า แพทย์ที่ดูแลผู้สูงอายุต้องรู้หลักการและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้สูงอายุ ตลอดจนการสั่งยา อย่างเหมาะสม เนื่องจากผู้สูงอายุมีโรคร่วมหลายอย่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และมีโอกาสได้รับยาหลายชนิด โดยเฉลี่ยผู้สูงอายุ 1 คนจะมียาตามแพทย์สั่ง 4-5 ชนิด และอาจมี 2 ชนิดจากการซื้อยามารับประทานเอง</p> <p>นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า ผู้สูงอายุสามารถป้องกันการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้โดย 1.เมื่อพบแพทย์ ควรมีรายละเอียดของชื่อยาที่รับประทาน ชื่อโรค และประวัติการแพ้ยาติดตัวไปด้วย 2.เริ่มต้นการรักษาแบบไม่ใช้ยา เช่น ท้องผูกควรดื่มน้ำมาก ๆ และรับประทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูง 3.รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอและติดตามการรักษากับแพทย์เป็นระยะ อย่างนำตัวอย่างยาเดิมไปซื้อมารับประทานเอง 4.นำยาทั้งหมดที่ได้รับมาไปให้แพทย์ตรวจสอบเป็นระยะ 5.หลีกเลี่ยงการซื้อยาสมุนไพร ยาหม้อ และยาลูกกลอนมารับประทานเอง 6.ควรตรวจดูวันหมดอายุของยา และอย่าเก็บยาที่เหลือไว้รับประทานครั้งต่อไป 7.ควรปรึกษาแพทย์ถึงสาเหตุที่จะหยุดยา เช่น เกิดผลข้างเคียง ยาไม่ได้ผล วิธีการใช้ยาซับซ้อนเกินไป ยาแพงเกินไป 8.รับการรักษาจากแพทย์คนเดิม หากต้องรักษาจากแพทย์มากกว่า 1 คนต้องนำประวัติเก่าและรายการยาที่ใช้อยู่แจ้งให้แพทย์ทราบ แพทย์ที่รักษาผู้สูงอายุต้องตรวจสอบยาทั้งหมดที่ผู้สูงอายุได้รับทุกแหล่ง และพิจารณายาที่อาจมีปฏิกิริยาต่อกัน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน</p>	<p><b>อีสปอร์ต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกระแสการสนับสนุนการเล่นอีสปอร์ต (E-sport) ในประเทศไทย ว่า ขณะนี้หน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนมีความเป็นห่วงว่าจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาเด็กติดเกมในประเทศไทย เพราะตามหลักวิชาการทั่วโลกยังไม่มั่นใจว่าเป็นกีฬา เนื่องจากมีเนื้อหาที่หลากหลายรุนแรง และยังไม่มีการควบคุมอย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า คนเล่นเกม 1 ล้านคน มีเพียง 1 คนที่มีความสามารถเป็นเกมเมอร์ได้ แต่มีเป็นหมื่นคนที่กลายเป็นคนติดเกม ส่วนในไทย จากข้อมูลสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น พบว่าในช่วง 6 เดือนหลังประกาศสนับสนุนอีสปอร์ตและตั้งสมาคม มีเด็กที่ต้องเข้ารับการบำบัดภาวะติดเกมแล้วถึง 60 คน เท่ากับการรักษาทั้งปีในช่วงก่อนหน้านั้น รวมทั้งโรงเรียนต่างๆ ก็มีปัญหาเนื่องจากมีฝั่งธุรกิจเข้ามาขอจัดการแข่งขัน อ้างว่าเป็นกีฬาในต่างประเทศ ดังนั้น จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมและผลักดันเรื่องอีสปอร์ตให้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องมีการหารือในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้ รวมถึงให้ฝ่ายการเมืองทบทวน รัฐสภาสอบสวน เพราะผู้ที่อนุมัติเรื่องนี้คือการศึกษาแห่งประเทศไทย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน</p>	<p><b>รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก</b></p> <p>-กล่าวถึงกรมอนามัยว่า นอกจากงานด้านสาธารณสุข ภายในหน่วยงานยังรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเพื่อลดปัญหาขยะ โดยมอบป้ายมาตรการลดการใช้พลาสติกให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า ภายในกรมอนามัย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นร่วมกัน</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>โรคเอดส์ กทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว กทม.มีประชากร 5,696,509 คน เป็นชาย 2,695,051 คน หญิง 3,001,358 คน คาดการณ์ว่าประชากรที่เข้าถึงยากและเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีมากกว่ากลุ่มอื่น ได้แก่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 76,529 คน ชายขายบริการทางเพศ 3,817 คน สาวประเภทสอง 42,771 คน พนักงานบริการทางเพศหญิง 27,255 คน ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด 10,054 คน ปี 2561 ประมาณการว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ 77,555 คน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2,201 ราย เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี 1,214 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2,727 ราย โดยกลุ่มชายรักชายมีความชุกในการติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>รางวัลเลิศรัฐ</b></p> <p>-เสนอข่าว ก.พ.ร.จะจัดงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 ในวันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่ง 5 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมบัญชีกลาง กรมพัฒนาที่ดิน กรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด</p>	<p><b>รพพยาบาลชนยาเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ภาค 5 ร่วมกับ ตำรวจ สภ.ตอกคำใต้ จ.พะเยา ร่วมกันจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนฝั่งจ.เชียงรายโดยใช้รถพยาบาล ได้ของกลางเป็นไอซ์ 500 กก. จากการตรวจสอบเบื้องต้นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์แนวหน้า LINE TODAY NEW TV</p>	<p>- นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบรถตู้คันดังกล่าวเป็นรถและคนขับของเอกชนที่สสจ.ปทุมธานีคัดเลือกมาเป็นรถฉุกเฉินสำรอง เพื่อร่วมให้บริการในนามเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จะขอให้ตำรวจ สภ.ดอกคำใต้ ดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างเทศบาลเมืองบึงยี่โถในครั้งนี้ เพราะทำให้เสียชื่อเสียง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพล. กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า รถคันที่ใช้ก่อเหตุไม่ใช่รถที่อยู่ภายใต้ระบบ 1669 โดยมีรถ 1 คัน ที่ติดสติ๊กเกอร์สีเขียวเหมือนผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สพล. ซึ่งถูกยุติการรับรองไปหลายปีแล้ว เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทำงาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ในอนาคต สพล.จะบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อกำหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ของรถกู้ภัยฉุกเฉิน หรือรถส่งต่อผู้ป่วย สำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบรถพยาบาลฉุกเฉินที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สพล. สามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน EMS Certified หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ สพล. ทาง 02-872-1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p><b>คดีร่างทรงพิการข่มขืนผู้หญิง</b></p> <p>- เสนอข่าว พญ.รักษิณา มีเสถียร แพทย์ชำนาญการเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันสิรินธรฯ กล่าวว่า คนพิการสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ ร่างทรงฤๅษิตาไฟที่ป่วยด้วยโรคโปลิโอก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เช่นกัน เพราะไม่ได้เกิดความผิดปกติกับอวัยวะเพศ มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแค่บางจุด จึงมีโอกาสเป็นไปได้ที่สาววัย 17 ปีจะถูกข่มขืน</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p><b>น้ำปลูควา</b></p> <p>- เสนอข่าว จากกรณีนางคำแฉง สุวรรณะ อายุ 56 ปี นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำปลูควาหยุดตาเพื่อรักษาต้อเนื้อตามคำแนะนำของพนักงานขาย จนติดเชื้อและต้องควักดวงตาออก ล่าสุดครอบครัวของนางคำแฉงเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 2 ล้านบาท แต่สุดท้ายตกลงกันได้ 8 แสนบาท ขณะที่ยุติธรรมจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบเงินเยียวยาให้อีก 52,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นคดีอาญา ไม่สามารถยอมความได้ จึงต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป</p>